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Við lýsum mikilli ánægju yfir að úrræði til hjálpar listafólki á Covid tímum er til umræðu. 
Aðstæður sjálfstætt starfandi listafólks eru verri vegna tekjufalls en flestra annarra stétta og 
við hjá stéttarfélaginu finnum vel fyrir hversu þungt er undir fæti hjá mörgum.

Kannanir og úrvinnsla þeirra sem BHM gerði fyrir hönd BIL styðja ennfremur á tölfræðilegan 
hátt hversu alvarlegt tekjuhrun listamanna er og að þeir hafa lent verr í því en aðrir.

Hér eru slóð á niðurstöðu BHM:

https://www.bhm.is/frettir/mikid-tekiufall-hia-listamonnum-vegna-covid-kreppunnar

Úrræði á borð við atvinnuleysisbætur hafa nýst listamönnum verr en öðrum, ástæðan virðist 
vera að kerfið er ekki nægilega vel sniðið að flækjustigi starfa þeirra. Tekjufallsstyrkirnir hafa 
hins vegar alla burði til að verða mun skilvirkari og koma þeim vel til hjálpar sem verst eru 
sett.

Tvö atriði viljum við benda á sem betur mættu fara:

1) Brotalínan við 50 prósentin er fullhá. Við leggjum til 30% á borð við hvernig Danir 
hafa þetta því ansi mörg liggja öðruhvoru megin við 50% línuna. Minnt er á að 50% 
tekjufall af launum, sem eru gjarnan fyrir neðan framfærsluviðmið, er oftast 
óviðráðanlegt fyrir viðkomandi og 30% hjálpar við að koma aðstoð til fólks sem líka 
er í mikilli neyð.

2) Vegna þess hve tekjurnar eru óreglulegar hjá stórum hópum listamanna væri 
eðlilegra að hægt væri að hafa lengri samfellu viðmiðunartíma. Við stingum upp á að 
viðmiðunartímabilið verði meðaltal tekna á tímabilinu 2018-2019. Hér má minna á 
að annars koma ekki tvö lykiltímabil tekjusköpunar innan árs ekki til viðmiðunar: 
Árshátíðir og „jólavertíð". Bæði þessi tímabil eru að öllum líkindum horfin í ár sem 
tekjuvettvangur.
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